

‘ประมวล’สั่งล้อมคอก‘ก๊าซบีม’ ให้แยกร้าน-ห้ามอยู่ห้องแถว

ความตึบหน้าตึกเกิดเหตุไฟไหม้และระเบิดที่ร้านขายส่งก๊าซใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บจำนวนหนึ่ง รวมทั้งทำให้อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 4 คูหา ที่เป็นต้นเพลิงพังทลายลงมา สันนิษฐานเบื้องต้นว่าเกิดจากการล๊อคถ่วงถ่ายก๊าซจากถังใหญ่ลงสู่ถังเล็กนั้น

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พล.ต.ต.สมาน สุวัฒกนะ ผบก.ภ.จ.สมุทรปราการ เปิดเผยว่า ได้เร่งรัดให้สรุปสาเหตุให้ครบทุกด้าน และมอบให้รอง ผบก.ภ.สมุทรปราการ เข้ามาควบคุมคดี

พ.ต.ต.นพดล ทับเกตุ พนักงานสอบสวน สภ.อ.พระประแดง กล่าวว่า ขณะนี้พยายามติดตามให้นายไพฑูรย์ ศิริกุล เจ้าของร้านมามอบตัวในข้อหากระทำความผิดประมาทเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งขณะนี้เสียชีวิตมาลงบันทึกประจำวันแล้ว 34 ราย

พ.ต.ท.สนธิ สมานภาพ รอง ผกก.สส.สภ.อ.พระประแดง กล่าวว่า ได้ตรวจสอบการขออนุญาตเปิดร้านขายส่งก๊าซที่เทศบาลเมืองลัดหลวงเป็นผู้ออกใบอนุญาต พบว่า น.ส.นิภาพรรณ จิระไชยเชื่อนันท์ เป็นผู้ขอใบอนุญาตประกอบกิจการจัดเก็บและจัดจำหน่ายก๊าซ และจะหมดอายุในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 แต่ยังไม่ทันหมดอายุสัญญา น.ส.นิภาพรรณได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็น หจก.พงษ์สวัสดิ์แก๊ส โดยมีนายไพฑูรย์ ศิริกุล เป็นเจ้าของส่วนนายไพฑูรย์ได้ให้เพื่อนติดต่อมาว่ายังไม่พร้อมจะเข้ามามอบตัว เนื่องจากยังอยู่ในอาการป่วยเมื่อหายป่วยแล้วจะเข้าพบพนักงานสอบสวนแน่นอน

ด้าน น.ส.พจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย กล่าวว่า หจก.พงษ์สวัสดิ์แก๊สได้ทำประกันอัคคีภัยไว้กับบริษัท พชรประกันภัย จำกัด ในวงเงินประกันทั้งสิ้น 1 ล้านบาท แยกเป็นเฟอร์นิเจอร์ 2 แสนบาท และสต็อกสินค้า 8 แสนบาท ส่วนอาคารข้างเคียง 3 หลังที่เสียหายได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด ในวงเงินประกันภัยรวม 7 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลเมืองลัดหลวง อ.พระประแดง ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่เกิดเหตุได้เข้ามา

ดูแลรักษาสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการลักขโมยทรัพย์สิน

วันเดียวกัน ที่กระทรวงมหาดไทย มีการประชุมคณะผู้บริหารกระทรวง มีนายประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุมนายประมวลได้กล่าวดำเนินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และอธิบดีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) อย่างมีอารมณ์ ที่ปล่อยให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ขณะที่ยังไม่มีการรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเข้ามา และอธิบดี ปภ.ก็ไม่ได้เข้าประชุมเพราะติดราชการต่างจังหวัด จากนั้นนายประมวลได้ประชุมต่อที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกี่ยวกับปัญหาก๊าซระเบิด จากนั้นให้สัมภาษณ์ว่ามีประชาชนแจ้งมาหลายครั้งแล้วว่าร้านก๊าซดังกล่าวมีการโก่งหน้าหนัก มีการบรรจุถ่ายเทก๊าซเอง แต่ฝ่ายราชการที่ได้รับแจ้งก็ไม่ได้ดำเนินการอะไร ทั้งๆ ที่สถานที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ห้ามบรรจุก๊าซอยู่แล้ว ดังนั้นจะตั้งกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริง และหากพบว่าเป็นการปล่อยปะละเลยของหน่วยงานใด ก็จะต้องดำเนินการเอาผิดโดยเด็ดขาดต่อไป

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงมาตรการแก้ปัญหาว่าจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ มี 3 ข้อ คือ 1.จะต้องให้มีการแยกก๊าซทุกชนิดออกจากกัน 2.กำหนดโซนนิ่ง โดยแยกร้านที่ขายก๊าซออกจากอาคารพาณิชย์หรือแหล่งชุมชน 3.ให้เจ้าหน้าที่กวาดขันเข้มงวดและตรวจตราความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้จะต้องแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปด้วย โดยให้ทางกระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพเพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขในระยะยาวต่อไป

“จากเหตุการณ์ครั้งนี้เราจะต้องกำหนดโซนนิ่งร้านจำหน่ายก๊าซจะต้องไม่จำหน่ายตามอาคารห้องแถว ต้องแยกร้านออกมาหรือเป็นอาคารเดี่ยวในระยะปลอดภัย 6 เมตร จากอาคารพาณิชย์ จะออกใบอนุญาตร้านค้าก๊าซเก็บก๊าซในปริมาณไม่เกิน 2,000 ลิตร และหลีกเลี่ยงการจอดรถบรรทุกไว้หน้าร้าน” นายประมวลกล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า ในการประชุมดังกล่าว ผู้

อำนวยการสำนักผังเมืองได้รายงานว่าการตรวจสอบพบว่ามีกรล๊อคถ่วงถ่ายเทก๊าซหุงต้มและนำก๊าซออกซิเจนมาปลอมปนด้วย จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการระเบิดขึ้นและจากรายงานยังพบว่าพื้นที่เกิดเหตุ ยังอยู่ในบริเวณพื้นที่สีแดงซึ่งเป็นพื้นที่เพื่อการพาณิชย์กรรม ซึ่งสามารถค้าขายก๊าซหุงต้มได้ แต่ห้ามมิให้บรรจุหรือถ่ายเทก๊าซ นอกจากนี้ในที่ที่เกิดเหตุ พบว่ามีถังก๊าซตกค้างอยู่จำนวน 50 ถัง โดยเป็นก๊าซเอพีจีและก๊าซออกซิเจนที่ทำกรถ่ายเทแล้ว ซึ่งจะให้ทางเทศบาลพระประแดงเก็บกู้พร้อมรื้อถอนอาคารที่เสียหายโดยเจ้าของอาคารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด แต่ถ้าหากเจ้าของอาคารจะรื้อถอนเองก็สามารถกระทำได้

ข่าวแจ้งว่า สำหรับค่าชดเชยสำหรับคนงานที่เสียชีวิต หากพบว่าเสียชีวิตขณะบรรจุก๊าซ ประกันสังคมก็จะจ่ายให้ 17,000 บาท เพื่อเป็นค่าทำศพ แต่ถ้าหากพบว่าไม่ได้เสียชีวิตระหว่างบรรจุก๊าซก็จะให้ 3 หมื่นบาท

ด้านนายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) กล่าวถึงมาตรการในการควบคุมร้านค้าว่า กทม.มีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะล๊อคถ่วงถ่ายเทก๊าซ

นางณฐนนท ทวีสิน ปลัด กทม. เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุการณ์นี้ได้ให้นายสุทธิชัย ทวรรณสุประดิษฐ์ รองปลัด กทม. กำชับเจ้าหน้าที่กองอนามัยและสิ่งแวดล้อม ลงไปดูแลร้านค้าอย่างสม่ำเสมออีกครั้ง โดยเฉพาะจุดเสี่ยงอันตราย ทั้งชุมชนและโรงเรียน ส่วนการย้ายร้านออกจากเขตชุมชนจะพิจารณาต่อเมื่อมีการผิดเงื่อนไข หรือพบความเสียหายที่จะก่อให้เกิดอันตราย ประชาชนที่พบเห็นแจ้งมาได้ที่ศูนย์ร้องทุกข์ กทม.โทรศัพท์ 1555

ด้านนายสุทธิชัยกล่าวว่า ได้สั่งให้กองบังคับการดับเพลิงเข้าไปตรวจสอบบริเวณที่มีร้านค้าตั้งอยู่ทั้งนี้ ตั้งแต่เกิดก๊าซระเบิดที่ จ.สมุทรปราการ มีประชาชนร้องเรียนเข้ามาที่ กทม.จำนวนมาก จึงได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ ไม่เพียงเฉพาะจุดไวไฟเท่านั้น แต่จะขยายให้ครอบคลุมถึงร้านค้าทั้งหมด